

ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN SINH...

(Tiếp theo trang 1)

trụ trì chùa Phúc Minh (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư); Phó rõ Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình; Hòa thượng Thích Thanh Đức, Ủy viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Ngái Dừa (xã Quang Bình, huyện Kiến Xương).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận

những đóng góp của các chức sắc tôn giáo trong việc vận động đồng bào có đạo đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; sống tốt đời, đẹp đạo. Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc toàn thể các chức sắc, tín đồ, tín hữu, các Phật tử cùng bà con giáo dân đón mừng năm mới Mậu Tuất 2018 vui tươi, an

lành, hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới các cơ sở tôn giáo sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân, tín đồ, tín hữu, các Phật tử tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động, làm tốt công tác xã hội, từ thiện, đoàn kết các tôn giáo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thay mặt các tín đồ, tín hữu, bà con giáo dân và Phật tử trên địa bàn tỉnh, các vị chức sắc tôn giáo cảm ơn sự quan tâm của

lãnh đạo tỉnh đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thời gian qua đồng thời hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tín đồ, tín hữu, bà con giáo dân và Phật tử tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào, hoạt động của địa phương, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của các tôn giáo, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tối thăm, tặng quà, chúc tết nhà văn Võ Bá Cường (phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ

niềm cảm mến trước sự say mê sáng tạo văn học, nghệ thuật của nhà văn; khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của các văn nghệ sĩ trong việc phát huy, bồi đắp các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp thêm sức mạnh, cảm hứng vào công cuộc đổi mới, cổ vũ cái mới, cái tốt, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới nhà văn sẽ giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục cho ra đời những tác phẩm hay, có giá trị.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIỄN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 8/2, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại hai huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng.

Qua kiểm tra tình hình thực tế tại xã Quỳnh Minh, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) và huyện Đông Hưng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao việc các địa phương đã kịp thời xây dựng, triển khai nghiêm túc các kế hoạch, mở đợt cao điểm thực hiện các biện pháp đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để nhân dân đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, an toàn, lành mạnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; nắm chắc diễn biến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho người dân để chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, các địa phương cần bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tất cả mọi người dân đều được vui xuân, đón tết. Cùng với việc bảo đảm an ninh trật tự, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để tăng tỷ lệ đầu nối, sử dụng nước sạch, phấn đấu 100% người dân sử dụng nước sạch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. **PHẠM HƯNG**

TẶNG QUÀ TẾT...

(Tiếp theo trang 1)

cho các sinh viên nghèo vượt khó. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong nhà trường, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập. Mong các em vượt khó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt việc học tập để sau này trở thành cán bộ y tế giỏi, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân.

trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho các gia đình cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình). Mặc dù trị giá mỗi suất quà không lớn nhưng đó là tình cảm, sự chia sẻ đối với những gia đình cận nghèo còn gặp nhiều khó khăn trong mỗi độ tết đến, xuân về.

Tại buổi trao quà, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng VINACONCO (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) cũng đã trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho các hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Đông Hòa.

Chiều ngày 8/2, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Vũ Thư tổ chức trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm cho nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam/Đioxin huyện Vũ Thư.

447 suất quà, trong đó 210 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 237 suất quà của các doanh nghiệp, nhà hảo

tâm trong và ngoài tỉnh có tổng trị giá trên 60 triệu đồng được trao cho nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam/Đioxin các xã, thị trấn trong huyện. Buổi sáng cùng ngày, 405 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và gần 590 suất quà của các doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng hảo tâm trao tặng cho nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam/Đioxin huyện Thái Thụy.

Gần 430 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ được trao cho nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam/Đioxin huyện Tiên Hải và Kiến Xương vào ngày 9/2.

Chiều ngày 8/2, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tổ chức trao 32 suất quà tết (mỗi suất trị giá 200.000 đồng) cho 32 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH Creative Source Việt Nam với mong muốn giúp góp phần để công nhân được đón tết đầy đủ, đầm ấm.

Dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư trao tổng số 272 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân bị khuyết tật, dị tật, nhiễm chất độc hóa học với tổng kinh phí trên 54 triệu đồng.



Tặng quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Thái Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chỉ nhánh Thái Bình, Trường THCS Tây Sơn được trao 76 suất quà với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Những phần quà góp phần giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được đón tết vui vẻ, đầm ấm.

HIV thuộc các xã, phường của thành phố và 39 em là học sinh nghèo vượt khó đang học tại Trường THCS Tây Sơn được trao 76 suất quà với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Những phần quà góp phần giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được đón tết vui vẻ, đầm ấm.

Đẹp và chưa đẹp trong ngày cúng ông Công, ông Táo

Như mọi năm, ngày 23 tháng Chạp năm nay rất đông người dân thành phố Thái Bình đã lựa chọn sông Trà Lý, đoạn từ cầu Hòa Bình đến cầu Độc Lập để phóng sinh cá chép, tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ trưa có hàng nghìn người dân đến các địa điểm dọc sông Trà Lý để thả cá phóng sinh và hóa vàng. Trong

đó, địa điểm đông nhất vẫn là khu vực bờ sông gần chân cầu Độc Lập.

Năm nay, tình trạng người dân thả cá phóng sinh rồi thả luôn túi nilon, xà rác ra bờ sông, xuống lòng sông vẫn còn xảy ra nhiều. Đặc biệt, nhiều người còn thả bát hương, quả lộc, tàn hương xuống sông gây ô nhiễm môi trường và gây mất mỹ quan đô thị.

TRẦN TUẤN

Một số hình ảnh trên sông Trà Lý địa phận thành phố Thái Bình:



TRIỂN KHAI CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

đứng tiến độ đề ra. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai xác định và công bố chỉ số CCHC của các bộ, các tỉnh và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017. Đẩy mạnh cải cách thủ tục, trọng tâm là hoàn thiện thể chế và quản lý công chức, viên chức, thể chế liên quan đến doanh nghiệp. Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, coi đây là khâu đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách tổng thể nền hành chính nhà nước. Đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn kết chặt chẽ với chính sách tinh giản biên chế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả kiến trúc chính phủ điện tử sau khi ban hành; nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, để xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính...

CÔNG AN THÀNH PHỐ Bắt khẩn cấp đối tượng trộm cắp tài sản

Vừa qua, Công an thành phố Thái Bình đã điều tra làm rõ và bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Đức Vũng, sinh năm 1987, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào ngày 27/1/2017, đối tượng Vũ Đức Vũng đã đột nhập vào nhà chị Phạm Thị Lý, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại tổ 37, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) trộm cắp tài sản gồm: 2 dây chuyền vàng ta, 2 nhẫn vàng ta, 1 dây chuyền vàng tây, 1 vòng đá, 1 dây chuyền bạc và 4,8 triệu đồng. Qua đấu tranh mở rộng bước đầu đối tượng Vũng khai nhận còn thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản khác với thủ đoạn đột nhập vào thời gian buổi sáng khi các gia đình đi làm vắng nhà tại địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư.

MINH NGUYỆT

VŨ THƯ Tai nạn giao thông làm 1 người chết

4 giờ 45 phút ngày 8/2, tại khu vực ngã tư đường tránh S1 thuộc địa bàn xã Minh Quang (Vũ Thư), đối diện cổng Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết tại chỗ.

Trong khi điều khiển xe máy điện (chưa rõ biển số) lưu thông theo hướng Nam Định - Thái Bình, xe của anh Trần Thế Hùng, sinh năm 1981, trú tại thôn Đông An, xã Tự Tân (Vũ Thư) đã xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 14C-202.33 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 14R-010.63 do anh Đinh Xuân Toàn, SN 1983, trú tại Yên Lãng, Tiên Yên, Quảng Ninh điều khiển đi hướng cầu Hòa Bình đi cầu Ngang (xã Minh Quang). Hậu quả, anh Hùng bị phanh trước xe đầu kéo chèn qua người, tử vong tại chỗ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, Công an huyện Vũ Thư phối hợp với lực lượng chức năng giải tỏa, hướng dẫn, ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông tại hiện trường; triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

QUỲNH LŨU